

เอกเซนเซอร์จับมือองค์กรแพลนฯ ร่วมปลูกฝัง

เยาวชนสู่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านทักษะการเรียนรู้

จริง



การปลูกฝังเยาวชนตั้งแต่ความรู้เบื้องต้นด้านการเงิน การวางแผนการตลาด การเริ่มประกอบธุรกิจ ฯลฯ เป็นทักษะชีวิตที่สำคัญที่ควรเสริมจากความรู้ทั่วไปที่ได้รับเพียงแต่ในห้องเรียน เพื่อสร้างพฤติกรรมและความคุ้นเคยให้เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน ปมพะนะนิสัยในการฝึกวางแผน การทำงานเป็นทีมได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งจะนำไปสู่ความมั่งคั่งและมั่นคงในชีวิตได้ดีที่สุดในที่สุด

เอกเซนเซอร์ จึงได้ร่วมกับองค์กรแพลนฯ ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชน ที่องค์กรบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านเป็นรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young entrepreneurship Development Project) ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สามติดต่อกัน มีเป้าเพื่อสนับสนุนทางแนวคิด หลักการและองค์ความรู้ การพัฒนาธุรกิจขนาดเล็ก สำหรับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ให้สามารถได้เรียนรู้ทักษะต่าง และความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจขนาดเล็ก หรือระดับกลุ่มของเด็กและเยาวชน เพื่อสามารถดำเนินการเป็นผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจ ฯลฯ

โดยในปีนี้มีเด็กและเยาวชน จำนวน 65 คน จาก 4 โรงเรียน ในเขต ตำบลประศุก ร่วมเรียนรู้ทักษะสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผ่านการอบรมจากเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงจิตอาสาของเอกเซนเซอร์ ที่ร่วมสละเวลาเป็นที่เลี้ยงให้คำแนะนำตั้งแต่พื้นฐานการทำธุรกิจ การวิเคราะห์ วางแผนเพื่อดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเองและเกิดผลกำไรเพื่อเป็นกองทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจกรรมธุรกิจรุ่นเยาว์จากรุ่นสู่รุ่นได้

ร่วมฟังเสียงสะท้อนของความสำเร็จผ่านโครงการเพื่อสังคมที่มองเห็นเป็นรูปธรรมจาก สุปิยา พลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกเซนเซอร์ โซลูชันส์ ที่เห็นประโยชน์จากการดำเนินโครงการนี้ว่า “กิจกรรมนี้พี่เลี้ยงจิตอาสาของเอกเซนเซอร์ ตั้งใจมาช่วยสอนน้องๆกันอย่างเต็มที่ โดยการร่วมปลูกฝังทักษะพื้นฐานในการทำธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น พร้อมการเข้าไปติดตามผลและให้คำแนะนำที่เหมาะสมในแต่ละประเภทธุรกิจที่น้องๆเลือกทำ แม้จะดูว่าเป็นกิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน แต่เรายังคงเน้นมาตรฐานการทำงานของ เอกเซนเซอร์ ที่เน้นตั้งแต่การวางแผนที่ชัดเจน การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพไปสู่ผลสำเร็จ การต่อยอดและมุ่งสู่ยั่งยืนในที่สุด ผ่านการปรับเนื้อหาให้น้องๆสามารถมีส่วนร่วมและสนุกกับการเรียนรู้ในเนื้อหาต่างๆ โดยการอบรมเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้นับได้ว่าเป็นรุ่นที่สาม

แล้ว ซึ่งหากรวมจำนวนเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมอบรมกับเราตั้งแต่รุ่นแรกก็นับได้รวมหลายร้อยคน

อยากจะบอกว่าผลสำเร็จครั้งนี้มาจากการทำงานร่วมกันตั้งแต่เริ่มแรกของ เอกเซนเซอร์ และองค์การแพลน ฯ เพราะองค์การแพลนฯ เป็นองค์กรการกุศลที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในระดับโลกในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการทำงานด้านการพัฒนาศักยภาพ และการปกป้องคุ้มครองเด็ก เมื่อร่วมกับพีเลียงจิตอาสาของเอกเซนเซอร์ ที่มาพร้อมประสบการณ์การทำงานระดับโลกจึงเป็นที่มาของความสำเร็จของกิจกรรมครั้งนี้ เอกเซนเซอร์ มีโครงการ Skills to Succeed เป็นโครงการระดับโลก เพื่อมุ่งสร้างและพัฒนาศักยภาพของมนุษย์ ผ่านทั้งการส่งเสริมให้เป็นผู้ประกอบการหรือการสร้างทักษะในการเตรียมตัวทำงานในตลาดแรงงาน ตั้งแต่ปี 2011 เราประสบความสำเร็จในการช่วยคนทั่วโลกผ่านโครงการนี้ไปแล้วกว่า 800,000 ราย?

ด้าน กรรณภรณ์ สอนสมฤทธิ์ ผู้จัดการการศึกษา องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ?ปีนี้ นับว่าปีที่สามที่ เอกเซนเซอร์ ร่วมกับ องค์การแพลนฯ จัดโครงการโดยใช้กระบวนการทำกิจกรรมดังกล่าวในพื้นที่ โรงเรียนขนาดเล็ก ในตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยทั้ง 4 โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ช่วงปี พ.ศ. 2553-2554 และมีความเสี่ยงที่จะถูกยุบเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่จำนวนนักเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของนโยบายรัฐบาล ก่อนเริ่มโครงการที่นี้ เราได้คุยกับคุณครูหลายท่าน ทราบว่า เด็กหลายคนมีการรวมกลุ่มกันทำธุรกิจกันมาบ้างแล้ว เช่น กลุ่มนักเรียนทำกะหรี่ปั๊บบ้างจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ แต่ยังเพียงอยู่ในขั้นเริ่มต้น พร้อมเสียงสะท้อนจากอีกหลายโรงเรียนว่า เด็กๆอยากเริ่มทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร ซึ่งเมื่อเด็ก ๆ รู้ว่าจะมีการจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ โดย พีเลียงจิตอาสาจาก เอกเซนเซอร์ เด็กๆก็ต่างตื่นเต้นและรอวันที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรม?

อัจฉพรรณ เพ็งบุญ ตัวแทนคุณครูผู้ดูแลนักเรียนจากโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ กล่าวว่า “ดีใจที่มีโครงการดี ๆ อย่างนี้ วันนี้นักเรียนมากันถึง 21 คน ก่อนมาร่วมกิจกรรมก็ตื่นเต้นกันมากทั้งคู่ทั้งนักเรียน เพราะเด็กหลายคนเคยทำธุรกิจบ้างแล้วเช่นทำกะหรี่ปั๊บบ้าง หรือมีธุรกิจใจที่อยากทำเช่นผ้ามัดย้อมและขนมไทย แต่มีปัญหาบ้างหรือไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไร หวังจะมาสอบถามพูดคุยกับพี่อาสาสมัคร (เจ้าหน้าที่พีเลียงจิตอาสาของเอกเซนเซอร์)”

ฟังมุมมองผู้ร่วมกิจกรรมโดยตรง เด็กชาย ธนาธร อ่อนสลาย “สนุกดีครับ ได้ความรู้ใหม่ๆ เยอะเลย เรียนไม่เหมือนที่ในห้องเรียนเพราะมีพี่อาสาสมัครมาประจำแต่ละกลุ่ม ทำให้ผมหรือเพื่อนมีคำถามตอนไหนก็ถามได้ทันที พี่ๆ สนุกมากครับ โชคดีที่กลุ่มผมเคยทำกะหรี่ปั๊บบ้าง เลยมีประสบการณ์พร้อมข้อสงสัยที่ไม่แน่ใจต่างๆ มาถามมากมาย หลายอย่างที่เรานึกถึงก็ได้พี่ๆ ช่วยชี้แนะได้อย่างมากเลยครับ }

วีรนุช วัชรศิริสุข และ หทัยชนก รุ่งกาญจนานพร สองตัวแทนพีเลียงจิตอาสาของเอกเซนเซอร์ ร่วมแชร์ประสบการณ์การร่วมเป็นพีเลียงเป็นปีที่สามติดต่อกันว่า “เหนื่อยแต่สนุกมาก ตอนแรกคิดว่าน่าจะเพียงนั่งฟังอย่างเดียว แต่เมื่อได้เริ่มอบรมแล้ว น้องๆ กล้าที่จะถาม กล้าที่จะแลกเปลี่ยนมุมมอง เด็กต่างจังหวัดกับเด็กในเมืองมีความสามารถแทบไม่ต่างกันเลยคะ แต่สิ่งที่ต่างคือ โอกาส ดีใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของ โครงการพัฒนาผู้

ประกอบการรุ่นเยาว์ นำความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามีมามอบ มาแลกเปลี่ยนให้กับน้องๆถึงที่นี่ เป็นโอกาสที่ได้ช่วย
เหลือกัน เป็นความรู้ ความประทับใจร่วมกัน”

####